



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. กรม.เคาะหนุนส่งออกน้ำมันปาล์ม	กรุงเทพธุรกิจ
2. รองปลัดฯติดตามพัฒนาระบบราชการ	แนวหน้า
3. เกษตรฯรุดติดตามโครงการสร้างอาชีพผลิตสินค้ามูลค่าสูงใช้แผนธุรกิจเกษตร	แนวหน้า
4. 'อภัย'ประชุมร่วมคกก. เพิ่มเป้าหมายผลิตข้าวปี'66/67	แนวหน้า
5. กรมการข้าวจัดใหญ่งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี66	ข่าวสด
6. สก๊อปพิเศษ: กสก.ยกระดับ 'แปลงใหญ่ข้าวโคกแฝด' ด้วยเครื่องจักรกลสมัยใหม่... สยามรัฐ	สยามรัฐ
7. ส่งออกไทย เม.ย.66 ร่วงต่อ 7.6%	ไทยรัฐ
8. ปาล์มเฮได้ประกัน3พันล.	เดลินิวส์
9. ภาพข่าว: ออกตรวจ	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน: ทางรอดรายย่อย	ไทยรัฐ
12. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: รับมือการเปิดตลาดนม	มติชน

กรม.เคาะหนุนส่งออกน้ำมันปาล์ม
ลดปัจจัยสต็อกในประเทศกดดันราคา
> 10

กรม.เคาะหนุนส่งออกน้ำมันปาล์ม ลดปัจจัยสต็อกในประเทศกดดันราคา

แผนบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์ม



ข้อมูลการตรวจสอบปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์ม ณ เม.ย.2566



● **ยุพิน พงษ์ก้อง**
กรุงเทพธุรกิจ

น้ำมันปาล์ม เป็นสินค้าอุปโภค
ในแง่การนำไปใช้เป็นพลังงานและเป็น
สินค้าบริโภคในแง่การใช้ในครัวเรือน
และการปรุงอาหารจำหน่ายขณะเดียวกัน

ปาล์มน้ำมันก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
และเกี่ยวข้องกับเกษตรกรจำนวนมาก
ดังนั้น การบริหารจัดการสินค้าชนิดนี้
ต้องสอดคล้องต่อเนื่องตั้งแต่การผลิต
จนถึงตลาดสุดท้ายของการนำไปใช้
ล่าสุด ตาม**มติคณะรัฐมนตรี**
(กรม.) รับทราบสรุปมติการประชุม

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 พ.ค.
2566 เห็นชอบดำเนินโครงการผลักดัน
การส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิต
ส่วนเกิน ปี 2566 จากการคาดการณ์
ว่าปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตอาจได้
มากกว่าความต้องการใช้ในแต่ละ

เดือน เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของราคา และกระทบต่อรายได้

ฉันทานนท์ วรรณขจร เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามมติ ครม.ที่ ให้ส่งออกน้ำมันปาล์ม โดยรัฐบาล จะให้การอุดหนุนกิโลกรัม (กก.) ละ 2 บาท นั้นเป็นมาตรการคู่ขนาน กับโครงการประกันรายได้ ที่ กก. ละ 4 บาท แต่การส่งออกต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือต้องเป็นช่วงที่ ปาล์มน้ำมันสูงกว่าสต็อกที่กำหนด และราคาในประเทศต้องไม่สูงกว่า ตลาดโลก

ทั้งนี้เพราะน้ำมันปาล์มในประเทศ ถูกนำมาใช้ใน 2 ลักษณะ คือ การบริโภคและพลังงาน กรณีพลังงานนั้น เนื่องจากไม่สามารถผลิตต้นให้ใช้ผสมในน้ำมันดีเซล 10% หรือ ปี10 จากปัจจุบัน ปี7 ทำให้การแก้ไขปัญหา หากเกิดน้ำมันปาล์มล้นสต็อก ต้องผลิตต้นส่งออกให้มากที่สุด

“ปัจจุบันโครงการประกันรายได้ ปาล์มน้ำมันยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ เพราะก่อนหน้านี้ราคาปาล์มดิบพุ่งสูงถึง 10-12บาทต่อกก. แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมา ปริมาณฝนประเทศดีมาก ประกอบกับ ราคาสูงใจ ทำให้เกษตรกรดูแลดี ผลผลิตที่ได้จึงเพิ่มขึ้น ในช่วงต้นปี ซึ่งเป็นช่วงพีค ราคาจึงปรับตัวลดลง 6-8 บาท ซึ่งก็อยู่ในระดับที่เกษตรกร รับผิดชอบได้”

สำหรับผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือน พ.ค. จะมีประมาณ 1.704 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.307 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.621 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.292 ล้านตันของเดือน เม.ย. ส่วนผลผลิต ทั้งปีคาดว่าจะมีประมาณ 19.8 ล้านตัน

เพิ่มขึ้น 4.36% ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ทั้งประเทศ กก.ละ 5.42 บาท ลดลงจาก 5.64 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือลดลง 3.90 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด กรุงเทพฯ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 30.94 บาท ลดลงจาก 33.23 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือลดลง 6.89%

ด้านสถานการณ์ในมาเลเซียและ อินโดนีเซีย คาดว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบ สหภาพยุโรป (EU) ในข้อกังวลเรื่อง กฎหมาย Deforestation ฉบับใหม่ที่คาดว่าจะกระทบเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน รายย่อย โดยในกฎหมาย Deforestation ฉบับใหม่จะมีการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรหรือ สินค้าอื่นๆ ที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่าสินค้านั้นไม่มีการปลูกในพื้นที่ที่ทำลายป่าหลัง ปี 2563 ซึ่งทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซีย ออกมาได้ว่านโยบายนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ ที่มุ่งเป้าไปที่สินค้าปาล์มน้ำมัน และอาจหยุดส่งออกสินค้าปาล์มน้ำมันมา EU แต่ EU ได้ออกมาชี้แจงว่ากฎหมายฉบับนี้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด เนื่องจาก มีการปรับใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ที่มีการ นำเข้ามา EU

อนุชา นूरพชัยศรี รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการผลิตต้นการส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2566 มีเพื่อลดปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินในประเทศ ให้เข้าสู่ระดับสมดุล และยกระดับราคาปาล์ม ทะลายที่เกษตรกรขายให้สูงขึ้น

โดยกำหนดการดำเนินโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการการส่งออกเฉพาะปาล์ม น้ำมันดิบ 150,000 ตัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าคลัง จัดเก็บ และค่าปรับปรุง โดยมีเงื่อนไขการ สนับสนุนค่าบริหารจัดการส่งออก เมื่อระดับ สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน และราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ สูงกว่าราคาตลาดโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหาร จัดการมีความยืดหยุ่นและทันต่อเหตุการณ์

เห็นควรกำหนดให้เงื่อนไขระดับสต็อก น้ำมันปาล์มดิบขั้นต่ำไว้ที่ 250,000 ตัน และให้ กนป.เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา

สำหรับงบประมาณและแหล่งงบประมาณ 309 ล้านบาท (งบกลางฯ) แบ่งเป็น ค่าบริหารจัดการ ให้แก่ผู้ส่งออกตามโครงการ ปริมาณ 150,000 ตัน อัตรา กก.ละ 2 บาท รวมเป็น 300 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานของส่วนราชการ 9 ล้านบาท (ไม่เกิน 3% ของวงเงินดำเนินการ) กำหนด ระยะเวลาดำเนินการระยะเวลาส่งออก ตั้งแต่ ได้รับการอนุมัติ-ก.ย.2566 โดยระยะเวลา โครงการตั้งแต่ได้รับการอนุมัติ-ธ.ค.2566 นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังได้หารือ ถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน ปาล์มน้ำมันปี 2565-2566 ราคาปาล์มน้ำมัน (ผลปาล์มทะลาย อัตราน้ำมัน18%) ราคา กก.ละ 4 บาท ระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ก.ย.2565- ส.ค.2566 วงเงิน 3.1 พันล้านบาท

“ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนิน โครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ว่าด้วยการใช้ ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อ กระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ.2563 รวมถึงพิจารณากรอบวงเงินบฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ด้วย”

การบริหารจัดการจะช่วยให้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหายไปได้ แต่การบริหารจัดการที่ไม่ดีหรือมีเงื่อนไขอื่นมา เกี่ยวข้อง อาจทำให้สถานการณ์ยุ่งยาก เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในตลาดน้ำมันปาล์ม ก่อนหน้านี้มาแล้ว

รองปลัดฯติดตามพัฒนาระบบราชการ

นายพีรพันธุ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะคณะทำงาน โดยมีสำนักพัฒนาระบบบริหาร สป.กษ. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการรับทราบความก้าวหน้าตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรฯ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) พร้อมหารือในประเด็นเพื่อพิจารณาที่สำคัญ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ของกระทรวงเกษตรฯ ปีงบประมาณ 2567 ใน 5 Agenda ที่สำคัญ ได้แก่ Agenda 1.การบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่พูนน้ำทั้งระบบ, Agenda 2.การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, Agenda 3.รายได้จากการท่องเที่ยว, Agenda 4.รายได้จากผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP, และ Agenda 5.การลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน

และให้ความเห็นชอบในหลักการของตัวชี้วัด ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบสังเกตและข้อเสนอแนะที่ประชุมไปปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร.เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมเวิร์กช็อป ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร.หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ Joint KPIs ในแต่ละประเด็น พร้อมทั้งมอบหมายฝ่ายเลขานุการ รับผิดชอบสังเกตและข้อเสนอแนะที่ประชุมเพื่อประสานการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เกษตรฯรุดติดตามโครงการสร้างอาชีพผลิตสินค้ามูลค่าสูงใช้แผนธุรกิจเกษตร

พ.จ.อ.ประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการสนับสนุนโครงการสร้างอาชีพผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อขับเคลื่อนแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของหมู่บ้านผ่านแหล่งเงินทุนจากการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการติดตามความก้าวหน้าโครงการโครงการสร้าง

อาชีพผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อขับเคลื่อนโดยใช้แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของหมู่บ้าน ผ่านแหล่งเงินทุนจากการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 2.โครงการแปลงใหญ่ผลิตมันสำปะหลังระบบน้ำหยด 3.โครงการแปลงใหญ่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารสูง 4.โครงการแปลงใหญ่หมู่บ้านผลิตอาหารสัตว์ 5.โครงการแปลงใหญ่หมู่บ้านโคบาลไทย และ 6.โครงการแปลงใหญ่หมู่บ้านเลี้ยงไก่ไข่

อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว และพิจารณาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของหมู่บ้านตามภารกิจที่รับผิดชอบรวมทั้งขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป

'อภัย'ประชุมร่วมคกก. เพิ่มเป้าหมายผลิตข้าวปี'66/67



เรื่อก : นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้าวให้ปริมาณข้าวมีความสมดุลกับความต้องการตลาด ได้ผลผลิตมีคุณภาพ โดยเน้นลดต้นทุนการผลิตข้าวทุกชนิด

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2566 ว่าตามนโยบายตลาดนำการผลิต และยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการผลิต

ปี 2563-2567 กำหนดให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้าว เพื่อให้ปริมาณการผลิตข้าวมีความสมดุลกับความต้องการของตลาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงตลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจและความต้องการ

บริโภคมากที่สุด โดยเน้นต้นทุนการผลิตข้าวทุกชนิด เฉลี่ยไม่เกินไร่ละ 3,000 บาท หรือเฉลี่ยไม่เกินตันละ 6,000 บาท ในปี 2567

ในปี 2566 คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) รับประทานความต้องการใช้ข้าว (Demand) 29.296 ล้านตันข้าวเปลือก ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบการกำหนดเพิ่มเป้าหมายการผลิตข้าว (Supply) ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 31.632 ล้านตันข้าวเปลือก พร้อมทั้งเห็นชอบการวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2566/67 พื้นที่ 68.622 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 31.632 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นรอบที่ 1(นาปี) พื้นที่ 59.480 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 25.662 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 (นาปรัง) พื้นที่ 9.142 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 5.970 ล้านตันข้าวเปลือก โดยพื้นที่และผลผลิตข้าวรอบที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนการเกษตรเชิงรุก

สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูก ปีการผลิต 2566/67 รวมทั้งสิ้น 1,411,000 ตัน มาจาก 4 หน่วยงานรวม 721,680 ตัน โดยกรมการข้าวร่วมส่งเสริมให้ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง หรือซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเองประมาณ 689,340 ตัน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวจะมีเพียงพอกับการเพาะปลูก

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 31 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11872

หน้า: 1 (ล่าง)

Col.Inch: 21.66

Ad Value: 33,573

PRValue (x3): 100,719

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรมการข้าวจัดใหญ่งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี66



กรมการข้าวจัดใหญ่งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี66

กรมการข้าวพร้อมจัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” 3 จังหวัด ชนบทพัฒนาวิชาการทั่วไทย พร้อมเสิร์ฟถึงมือชาวนา โดยการจัดงานในส่วนกลางนั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2566 ณ กรมการข้าว ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ชื่องาน “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัยสร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่อ่าวไทยยั่งยืน”

พื้นที่ประชาสัมพันธ์



สกูปพิเศษ

• ทีมข่าวภูมิภาค

กสก.ยกระดับ 'แปลงใหญ่ข้าวฯโคกแฝด' ด้วยเครื่องจักรกลสมัยใหม่พร้อมลดต้นทุนการผลิตข้าวครบวงจร

สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย นายอรุณ เหมือนตา เกษตรกรกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าพื้นที่ทำการเกษตรแขวงโคกแฝดเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการผลิตข้าวมีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 2,345 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาภาวะต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตไม่แน่นอนล้งแวดล้อมล้อมล้อมมลพิษฝุ่นควัน และภัยธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคและแมลงศัตรูข้าวระบาดและปัญหาเกษตรกรผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน

นายอรุณ กล่าวต่อว่า เกษตรกรมีความต้องการพัฒนาศักยภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการเกษตรเพิ่มขึ้น สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เพื่อให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับผู้ประกอบการและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณในการพัฒนาจากหน่วยงาน



ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักรกลสมัยใหม่ มาใช้ในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของกลุ่มฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด ตั้งอยู่ ณ หมู่ 4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จากการรวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผู้ทำนาในพื้นที่แขวงโคกแฝด ในปี พ.ศ. 2561 มีสมาชิกจำนวน 32 ราย พื้นที่ปลูก 866 ไร่ โดยมี นายประเสริฐ ภูเงิน เป็นประธานแปลง

นายประเสริฐ ภูเงิน



ประธานแปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด กล่าวว่าเกษตรกรในพื้นที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณสูง ไม่มีการสำรวจโรคแมลงศัตรูพืชก่อนใช้สารเคมี สภาพดินเสื่อมโทรม ไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินทำให้มีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง หลังจากรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ทำให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลองค์ความรู้วิชาการ รวมทั้งการได้รับสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทางกลุ่มฯ เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดได้รับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ทำให้ช่วยให้ลดต้นทุน

ด้านการใช้แรงงานลดการเผาในแปลงนา และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก

นายประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า แปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด มีการกำหนดกฎระเบียบและข้อตกลงร่วมของกลุ่ม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม และคณะกรรมการบริหารเครื่องจักรกลส่วนต่างๆ มอบหมายหน้าที่กันอย่างชัดเจน การควบคุมบัญชีรายรับรายจ่าย และมีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จากการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษาต่างๆ และบริษัทเอกชนทำให้กลุ่มฯ ได้มีการพัฒนาระบบการผลิตของกลุ่มสามารถลดต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงานลดการใช้สารเคมีโดยใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และสมาชิกมีรายได้เพิ่มจากการอัดฟางก้อนขายอีกทางหนึ่ง

กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด นำเครื่องจักรต่างๆ มาใช้ในการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว อาทิ รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ รถพ่นยา หว่านปุ๋ย ตัดใบข้าว เครื่องอัดฟาง เป็นต้น มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างครบวงจร และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน

● หดตัว 7 เดือนติดรับสภาพเศรษฐกิจโลกชะลอ

ส่งออกไทย เม.ย.66 ร่วงต่อ 7.6%

นายศิริ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงภาวะชะลอตัวมากขึ้นกระทบต่อคำสั่งซื้อสินค้าไทย สอดคล้องกับการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า เดือน เม.ย.66 การส่งออก ตัวเลขส่งออกของประเทศอื่นๆในเดือน เม.ย.66 และช่วง 4 มิถุนาค่า 21,723.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดลบ 7.6% เทียบ เดือน เช่น อินโดนีเซีย ลบ 29% และลบ 7.6% ตามลำดับ, เดือน เม.ย.65 และติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เมื่อคิดเป็น เวียดนาม ลบ 16.2% และลบ 12.9%, สิงคโปร์ ลบ 16% และเงินบาท มีมูลค่า 787,788 ล้านบาท คิดลบ 5.6% ส่วนการ ลบ 8%, เกาหลีใต้ ลบ 14.3% และลบ 18% ไต้หวัน ลบ 13.3% นำเข้า 23,195.0 ล้านดอลลาร์ฯ คิดลบ 7.3% คิดเป็นเงินบาท และลบ 17.7% เป็นต้น

797,373 ล้านบาท คิดลบ 5.4% มูลค่าการค้าขาดดุล 1,471.7 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 59,584 ล้านบาท ขณะที่ช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 66 การส่งออกอยู่ที่ 92,003.3 ล้านดอลลาร์ฯ คิดลบ 5.2% คิดเป็นเงินบาท 3.110 ล้านล้านบาท คิดลบ 2.2% ส่วนการนำเข้า 96,519.3 ล้านดอลลาร์ฯ คิดลบ 2.2% คิดเป็นเงินบาท 3.305 ล้านล้านบาท เพิ่ม 0.8% มูลค่าการค้าขาดดุล 4,516 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 194,786 ล้านบาท

สาเหตุที่ส่งออกไทยลดลงมาจากสต็อกสินค้าของผู้นำเข้าที่ยังคงมีมาก และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทำให้ความต้องการซื้อชะลอตัว อีกทั้งความเปราะบางของธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรป กดดันให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม

“ในเดือน เม.ย.66 แม้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ยังคงลดลงตามความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงาน แต่สินค้าเกษตรขยายตัวดีมาก ขยายตัวถึง 23.8% ขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือน และมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐฯและเงินบาทที่ 3,105 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 105,454 ล้านบาท และมูลค่าส่งออกเดือน เม.ย.ที่คิดลบ 7.6% ดีกว่าที่ภาคเอกชนคาดไว้ว่าแต่ละเดือนจะคิดลบเป็นตัวเลข 2 หลัก หรือมากกว่า 10% คาดว่าสถานการณ์ส่งออกไทยจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 8 เป็นต้นไปเพราะสต็อกสินค้าของผู้นำเข้าจะเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนพ.ค. ซึ่งจะทำให้การส่งออกไทยดีขึ้น แต่อาจยังไม่เห็นตัวเลขเป็นบวก”

ปาล์มเฮได้ประกัน3พันล.

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบผลมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 65-66 ใช้งบ 3,133 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในช่วงราคาผลผลิตตกต่ำผ่านการประกันราคาปาล์มน้ำมัน ราคาถั่วลิสง 4 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยจะจ่ายเงินชดเชยทุก 30 วัน

ทั้งนี้ โครงการดำเนินการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะสำรองจ่ายจากแหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. และขอรับจัดสรรงบฯ ประจำปี เพื่อให้รัฐบาลชำระคืนตามที่เกิดขึ้นจริง แบ่งเป็น วงเงินชดเชยส่วน

ต่างรายได้ 3,075.00 ล้านบาท และวงเงินบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. 58.17 ล้านบาท มีระยะเวลาตั้งแต่ ก.ย. 65-ธ.ค. 66

นอกจากนี้ยังมีโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 66 ใช้งบกลาง 309 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าบริหารจัดการให้แก่ผู้ส่งออกตามโครงการปริมาณ 150,000 ตัน อัตราถั่วลิสง 2 บาท รวมเป็น 300 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ 9 ล้านบาท เพื่อลดปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินในประเทศให้เข้าสู่ระดับสมดุล และยกระดับราคาปาล์มทะเลที่เกษตรกรขายให้สูงขึ้น ผ่านการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกเฉพาะปาล์มน้ำมันดิบ 150,000 ตัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าคลังจัดเก็บ และค่าปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการทันต่อเหตุการณ์ เห็นควรกำหนดให้เงื่อนไขระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบขั้นต่ำไว้ที่ 250,000 ตัน.



☑️ **ออกตรวจ.....**น.ส.ศุภรัตน์ ฉัตรจรรย์เวคน์ ประมงจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชินวัฒน์ จินะหล้า เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจประเมินโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และตรวจต่ออายุตลาดสดโครงการส่งเสริมการบริโภคและวัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) จังหวัดลำปาง



เกษตร วันนี้

เกษตรวันนี้.....● ด้วยสภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตก อากาศร้อนชื้น เตือนผู้ปลูกกล้วยไม้ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือหอยหรือทาก หากพบหอยหรือทากที่พื้น 10 ตัวต่อตารางเมตร ให้ทำการป้องกันกำจัด หากติดขึ้นไปบนวัสดุปลูกจะกินราก ยอดอ่อน และดอกของกล้วยไม้ ทำให้ชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตเสียหาย.....● แนวทางป้องกัน/แก้ไข กรณีที่พื้นพบหอยหรือทาก 10 ตัวต่อตารางเมตร ให้ทำการป้องกันกำจัด โดยพ่นด้วยนิโคซามิด์ โอลามีน 88.1% คับเบิลยูพี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูปเมทิลดีไฮด์ 5% จีบี วางรอบโคนเสาวัสดุปลูก หรือใช้กากชา หวานที่พื้นอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่.....● กรณีที่วัสดุปลูก พบหอยหรือทาก 5 ตัวต่อตารางเมตร ให้เก็บไปทำลาย ถ้าพบ 5 ตัวต่อตารางเมตรให้ทำการป้องกันกำจัดโดยใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูปเมทิลดีไฮด์ 5% จีบี หรือกากชา 10% ชาไปนินหวาน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ วาง 5 จุด (4 มุมและตรงกลาง) บนวัสดุปลูกก่อนการให้น้ำ.....●

นายทะเล่าปลี



ทางรอดรายย่อย

ในสังคมเกษตรบ้านเรา เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทั้งความรู้ความเข้าใจในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการตลาดเข้าถึงแหล่งทุนค่อนข้างลำบาก ที่สำคัญขาดการรวมกลุ่มทำให้ขาดอำนาจต่อรอง... ใครไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ให้ดูสวนทุเรียนชั้นยาวกัณฑ์ จ.ระยอง ของ "ธัญญภัทร์ สิริวิฑิตย์" เป็นตัวอย่าง

หลังจากเคยทำไม้ต่างจากชาวสวนส่วนใหญ่ คือ ต่างคนต่างขาย ให้พ่อค้าคนกลาง ขายส่ง ขายส่งตลาดผลไม้ หรือแม้แต่ขายเองหน้าสวน บางครั้งเจอคอ ระบายผลผลิตไม่ทัน ราคาตก

ปีที่แล้วหลายสวนรายเล็กที่มีพื้นที่ปลูก 10-20 ไร่ จึงตกลงเลิกกันที่การรวมกลุ่ม แล้วไปปรึกษาห้างโมเดิร์นเทรดอย่าง แม็คโครให้มาช่วยชี้ทางสว่าง

แม้ใครที่มีนโยบายเดินเคียงข้างเกษตรกรจึงโดดเข้าช่วยเหลือ



เพราะสอดคล้องกับนโยบายรับซื้อผลไม้ตรงจากเกษตรกรปี 2566 วางเป้าทั้งปีรับซื้อผลไม้ฤดูกาลรวม 36,000 ตันเพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน โดยกระจายผ่าน

แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์

จากทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพดีกำหนดมาตรฐานการรับซื้อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ระดับความแก่ 80% ขึ้นไปเพื่อให้มีรสชาติดี กำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบซังกิโล และเนื้อ และบรรจุในแพ็คเกจ

อีกทั้งยังแนะนำองค์ความรู้ทางการตลาด รวมถึงมาตรฐานต่างๆ เพื่อสร้างจุดเด่นให้ผลผลิตทุเรียนจากสวนเล็กๆ ใน จ.ระยอง ทำอย่างไรถึงจะเต็มไปด้วยเสน่ห์

ผู้บริโภคได้สินค้าราคาประหยัด สด สะอาด ได้มาตรฐาน เกษตรกรได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง วางแผนการผลิตได้ มีช่องทางขายเพิ่มขึ้น ไม่ต้องกังวลของกันตลาด แม็คโครในฐานะห้างค้าส่งได้ทั้งกล่อง ทั้งใจ ทั้งความไว้วางใจจากลูกค้า เรียกว่า "วิน วิน ทุกฝ่าย"

และเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแม็คโครได้จัดโปรแกรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องทุกเดือน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Amazing Thai Taste ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม.

ส-เล-๓

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: พุธ 31 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16516

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 7.57

Ad Value: 8,327

PRValue (x3): 24,981

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: รับมือการเปิดตลาดนม



●รับมือการเปิดตลาดนม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินโครงการ “โคนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” และร่วมกับกรมปศุสัตว์ หน่วยงานสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรกรโคนม และผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสินค้านมโคแปรรูปและผลิตภัณฑ์นมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี ทั้งในตลาดอาเซียน จีน ฮองกง รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผลิตบางชนิดปี 2568 อีกทั้งได้ไทยและออสเตรเลีย ผ่านยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาติ พัฒนาฟาร์มโคนมตัวอย่าง ตั้งศูนย์การผลิต กระจายอาหารและโภชนาการสำหรับโคนม โดย 2 ประเทศตั้งเป้าเสนอระดับนโยบายสองฝ่ายให้ความเห็นชอบภายใต้ความร่วมมือครั้งหลังปีนี้